



LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỶ NẠN tại Cộng Hòa Liên Bang Đức

Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Reg. Nr. 9325 Amtsgericht Frankfurt am Main
c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm, Postfach: 470435, 12313 Berlin
Mail: hoangml69@hotmail.com, www.lienhoinvtn.de

Berlin, ngày 21 tháng 2 năm 2024

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoàng Pháp GHPGVNTN,
Phương Trưởng Tổ Đình Viên Giác

Kính bạch Thầy,

Chúng con mạo muội viết thư này đến Thầy trong trọng trách đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn. Báo Viên Giác, một tạp chí của Kiền Bào và Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, đã hiện hữu trong cộng đồng người Việt Quốc Gia trên toàn thế giới từ trên 44 năm nay, điều này chứng tỏ sức mạnh tinh thần vô biên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Mới đây, do việc thay đổi nhân sự khiến báo Viên Giác thay đổi cả dung mạo trang bìa và tạo nên một làn sóng phản đối trong giới Phật Tử. Trọng tâm là sự thay đổi lá cờ và sự hủy bỏ danh từ Tỵ Nạn.

Kính bạch Thầy,

Chính xác như lời Thầy dạy, lá cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Lịch sử của lá cờ Vàng ba sọc đỏ đã xuyên suốt lịch sử quốc gia Việt Nam và hiện nay tuy lá cờ không còn đại diện cho một quốc gia nào nhưng đó là một lá cờ di sản của quốc gia Việt Nam, là linh hồn của người Việt tự do trên thế giới. Dưới bóng cờ Vàng, người Việt không nín kéo quá khứ mà luôn hướng về một tương lai tự do dân chủ cho quê hương và chỉ với lá cờ Vàng chúng ta mới biểu hiện được tâm khảm khát khao này. Người Việt yêu tự do trên toàn thế giới và con cháu của họ đang và sẽ duy trì nền tảng giá trị này cho đến khi nền dân chủ được tái tạo thực sự trên toàn cõi Việt Nam.

Ngoài ra, danh từ Tỵ Nạn vốn luôn là nguồn gốc là lai lịch của chúng ta. Khỏi người tỵ nạn không những chỉ là những người vượt biên, vượt biển trong thế kỷ trước mà bao gồm cả những người phải rời quê hương đi tìm lẽ sống trên đất người. Những người Việt sống và làm việc tại Đức Quốc nói riêng và tại các nước phát triển trên thế giới đều hiểu rõ giá trị pháp quyền minh bạch tại nơi họ ở, điều mà họ không tìm thấy tại quê hương của họ.

Kính bạch Thầy,

Thầy là ánh đuốc soi đường, Thầy đã soi sáng lá cờ Vàng và yêu thương thân phận người Tỵ Nạn từ bấy lâu nay. Chúng con hy vọng lòng thiện tâm và bao dung của Thầy sẽ luôn là cái nôi tinh thần cho khối người Việt yêu tự do trên toàn thế giới.

Nhất là khi nhà cầm quyền Việt Nam vừa ban hành quyết định 1334/QĐ-TTg vào ngày 10.11.2023 để “phát huy nguồn lực Người Việt Nam Ở Nước Ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” nhằm thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc bằng mọi giá với mục đích đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tôn giáo sắc tộc để chia rẽ cộng đồng và chống lại nhà nước. Trước sự can thiệp thô thiển của nhà nước Cộng Sản Việt Nam vào cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại, tất cả hội đoàn và tập thể người Việt tự do trên thế giới đang tập trung đối phó, thì sự việc nêu cao chính nghĩa lá cờ Vàng và tôn vinh giá trị người Việt tỵ nạn, đặc biệt là của các vị lãnh đạo tinh thần và tôn giáo, vô cùng quan trọng vào lúc này và hơn lúc nào hết.

Chúng con mong những lời vụng về trên đây đã nêu lên tấm lòng yêu thương dân tộc Việt mà không loại trừ bất cứ thành phần nào trong cộng đồng người Việt tự do chúng ta.

Chúng con cũng thành tâm mong mọi việc xây cất Học Viện Phật Giáo Viên Giác sớm hoàn tất để tô bồi nền Phật Học cho Phật Tử và Tăng Ni toàn thế giới.

Cuối thư chúng con kính chúc Thầy luôn thân tâm an lạc để hoàn thành những sứ mạng cao cả của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TM Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức.V.

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm